

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ศส๑๐๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๔๑๗๐  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอทุนให้แก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย ๕ ปี สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020” ในรูปแบบของการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ จะดำเนินการสอบข้อเขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำหรับการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ [www.bic.moe.go.th](http://www.bic.moe.go.th) หัวข้อข่าวทุน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ ครูในสังกัดทราบและอนุญาตให้ครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยถือวันประทับตรา ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR Code สิ่งส่งมาด้วย

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๑ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาววันทนี นาสัมภก โทร.๐๙๓-๔๓๒-๑๓๑๘